

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài: Buộc thực hiện đúng hợp đồng theo Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Mã số: 9.38.01.07

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Họ và tên người hướng dẫn: PGS.TS. Dương Anh Sơn

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về biện pháp buộc thực hiện đúng hợp đồng (“BTHĐHĐ”) theo Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (“CISG”). Kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần xây dựng cơ sở lý luận và luận giải về bản chất pháp lý và nền tảng lý thuyết làm cơ sở cho các quy định về biện pháp BTHĐHĐ theo CISG, từ đó cũng đồng thời làm rõ vai trò và ý nghĩa của biện pháp này. Từ các kết quả nghiên cứu đạt được, luận án đã đóng góp thêm những luận điểm khoa học có giá trị tham khảo trong việc áp dụng các quy định về biện pháp BTHĐHĐ theo CISG. Nội dung của Luận án có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện các quy định của Luật Thương mại 2005 về biện pháp BTHĐHĐ, nhằm hướng đến một tư duy pháp lý tiên bộ với các nguyên tắc khắc phục vi phạm mang tính chất hợp lý, đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng. Luận án có những đóng góp mới sau:

Thứ nhất, luận án đã làm rõ cơ sở lý luận về biện pháp BTHĐHĐ theo CISG, đó là: (i). Làm rõ khái niệm, đặc điểm, bản chất và vai trò của biện pháp BTHĐHĐ theo CISG; (ii). Làm rõ nền tảng lý thuyết là cơ sở cho biện pháp BTHĐHĐ theo CISG; và (iii). Làm rõ giới hạn phạm vi áp dụng biện pháp BTHĐHĐ theo CISG. Các nghiên cứu này góp phần nhận diện triết lý nền tảng của biện pháp BTHĐHĐ theo CISG, được tiếp

cận từ góc độ không chỉ bảo vệ lợi ích đạt được từ việc hợp đồng được thực hiện, mà còn cân nhắc tính hiệu quả trong thực hiện hợp đồng.

Thứ hai, trên cơ sở làm rõ triết lý nền tảng đằng sau các quy định của CISG về BTHĐHĐ, thông qua việc nghiên cứu quy định và thực tiễn áp dụng biện pháp BTHĐHĐ theo CISG, luận án chỉ ra được: (i). Các quy định này đã phản ánh triết lý nền tảng trên ở mức độ nào và (ii). Những giá trị pháp lý nào là phù hợp để hướng đến trong quá trình tiếp nhận các kinh nghiệm pháp lý từ CISG.

Thứ ba, trên cơ sở phân tích các quy định của Luật Thương mại 2005 về biện pháp BTHĐHĐ và thực tiễn áp dụng, luận án cũng chỉ ra được những điểm còn hạn chế trong các quy định này. Chính những điểm còn hạn chế này làm cho các quy định của Luật Thương mại 2005 về biện pháp BTHĐHĐ chưa phát huy hết ý nghĩa cũng như vai trò của nó trong việc khắc phục vi phạm theo cách hiệu quả nhất.

Thứ tư, luận án đã có những kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện các quy định về biện pháp BTHĐHĐ theo Luật Thương mại 2005, góp phần tạo cơ sở pháp lý phù hợp cho việc áp dụng hiệu quả biện pháp BTHĐHĐ, bảo vệ và cân bằng lợi ích hợp pháp của các bên.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/4/2023

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Thị Thanh Huyền